



บันทึกข้อความ

สำนักงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๖๘

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ/
รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ)/ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนา
วิชาการ

ตามที่มหาวิทยาลัยโดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้จัดทำข้อมูลหลักสูตรสหวิทยาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อใช้ในการรับรองหลักสูตรที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ เพื่อให้หลักสูตรดังกล่าวสามารถดำเนินการบันทึกหลักสูตรผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ได้ ซึ่งหลักสูตรสหวิทยาการ จะต้องมีการนำเสนอหลักสูตรตามขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตรตามแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้อนุมัติให้เป็นหลักสูตรสหวิทยาการและหลักสูตรสหวิทยาการดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอหลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยการบันทึกหลักสูตรผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจึงได้รวบรวมข้อมูลหลักสูตรสหวิทยาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น

คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบข้อมูลหลักสูตรสหวิทยาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรสหวิทยาการ ดังนี้

๑. หลักสูตรสหวิทยาการของมหาวิทยาลัย มีจำนวน ๑๗ หลักสูตร เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยรับรองหลักสูตร

๒. การทำงานขอให้ทำงานในรูปแบบภาพรวมและควรมีแนวคิดการแก้ปัญหาในภาพรวมอย่างชัดเจน รวมทั้งการหาทางป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นนั้น ไม่ควรจัดทำหลักสูตรสหวิทยาการตามกระแสและไม่ทำการรับรองหลักสูตรสหวิทยาการเพียงเพื่อการบันทึกหลักสูตรผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ พิจารณาแล้วมีมติให้สำนักบริหารฯ จัดทำหลักเกณฑ์กลางของหลักสูตรสหวิทยาการโดยกำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑. ต้องมีเนื้อหาครบรวมตั้งแต่สองหลักสูตรขึ้นไป

๒. ต้องมีการกำหนดสัดส่วนของแต่ละหลักสูตรว่ามีอัตราส่วนร้อยละเท่าใด

ทั้งนี้ ให้นำเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ